

Số: /KH-UBND

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề "Hà Nội - chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy"

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/01/2020 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" và Kế hoạch số 578/KH-BCA ngày 14/12/2024 của Bộ Công an tổ chức chiến dịch truyền thông về hiểm họa ma túy và công tác phòng, chống ma túy, căn cứ thực tiễn công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố, để thực hiện mục tiêu chung tay xây dựng cộng đồng không ma túy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề "Hà Nội - chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy" trên địa bàn thành phố Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đổi mới về tư duy, nhận thức trong các hoạt động truyền thông, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống ma túy; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự hiểu biết của toàn xã hội về hiểm họa ma túy và công tác phòng, chống ma túy, bảo đảm cho Nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh xa và tố giác những hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, các lực lượng quần chúng, huy động các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn tham gia phối hợp phòng, chống ma túy trên địa bàn, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan thông tin, truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và toàn dân trong công tác truyền thông về hiểm họa ma túy và kết quả phòng, chống ma túy với tinh thần "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy" góp phần xây dựng "Hà Nội - chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy".

c) Nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực, kỹ năng cho các đối tượng trong thực hiện công tác truyền thông và đa dạng hóa các hình thức truyền thông về phòng, chống ma túy, nhất là ưu thế, sức mạnh truyền thông của mạng xã hội, các "KOLs" để tuyên truyền, phổ biến về tác hại của ma túy đối với người sử

dụng, những tác động tiêu cực của hiểm họa ma túy đối với cộng đồng xã hội, đưa các nội dung pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy đến với mỗi gia đình, người dân.

d) Biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy nhằm ca ngợi, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, công dân Thủ đô tham gia tích cực công tác phòng, chống ma túy, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô, xây dựng Thủ đô "*Văn hiến - Văn minh - Hiện đại*".

2. Yêu cầu

a) Quá trình thực hiện phải đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Kế thừa, phát huy truyền thống, thành tựu đạt được trong công tác phòng, chống ma túy của các cấp, các ngành trên địa bàn Thủ đô; tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm hay, hiệu quả trong công tác truyền thông phòng, chống ma túy của các đơn vị, địa phương; có lộ trình thực hiện cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng giai đoạn, đảm bảo phát huy cao nhất mọi nguồn lực (*nhân lực, vật lực*) cho công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố.

b) Đa dạng hóa các nội dung, hình thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của khoa học, công nghệ, mạng internet, mạng xã hội để tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy cho Nhân dân. Triệt để ứng dụng thành tựu của khoa học, công nghệ, mạng Internet để tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy cho quần chúng nhân dân. Các chương trình, hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy được tổ chức an toàn, trang trọng, tiết kiệm; các hoạt động đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, công bằng, khách quan, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia hưởng ứng, để lại dấu ấn, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

c) Chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất từ khâu tổ chức triển khai đến việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch ở tất cả các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và trường học trên toàn Thành phố; tạo cơ chế và hỗ trợ nguồn lực nhằm duy trì vững chắc và tăng dần số tổ dân phố, thôn, xã, phường, thị trấn "*không ma túy*", tiến tới xây dựng "*quận, huyện, thị xã không ma túy*".

d) Phát hiện và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức sơ kết đúng thời hạn, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch.

II. MỤC TIÊU HÀNG NĂM

1. 100% xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp, hiệu quả; phát huy tính sáng tạo trong triển khai hình thức tuyên truyền mới, sinh

động, hấp dẫn để cho thám, ngắm sâu vào từng người dân, đặc biệt là giới trẻ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để tuyên truyền.

2. 100% Tổ dân phố/Thôn được tiếp cận thông tin truyền thông phòng, chống ma túy ít nhất 01 lần/quý. Tổ chức tuyên truyền cá biệt tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, có tiền án tiền sự; học sinh, sinh viên cá biệt...

3. 100% các trường học (*THCS, THPT, trường dạy nghề...*) trên địa bàn Thành phố được tiếp cận thông tin tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy dưới mọi hình thức; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng "*Trường học không ma túy*".

III. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, phát huy vai trò của các ngành, các cấp trong công tác truyền thông phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

a) Tham mưu với các cấp ủy tiếp tục quán triệt, tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy¹, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở và Nhân dân trong việc tham gia phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

b) Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy các cấp và các lực lượng chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy, trong đó, phân công, phân cấp trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông phòng, chống ma túy và thi hành Luật Phòng, chống ma túy.

c) Đề nghị đưa nội dung nhiệm vụ chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy vào Nghị quyết nhiệm kỳ, định kỳ của Đảng bộ, Chi bộ để lãnh đạo chỉ đạo và nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Đưa nội dung nhiệm vụ phòng, chống ma túy vào chương

¹ Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "*Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy*"; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 22/01/2020 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/9/2024 của UBND Thành phố về xây dựng "*Tổ dân phố, thôn không ma túy*" và "*Xã, phường, thị trấn không ma túy*" trên địa bàn Thành phố; Công văn số 1664/UBND-KGVX ngày 29/5/2024 triển khai Chương trình số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 22/01/2024 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030; Kế hoạch số 242 /KH-UBND ngày 13/8/2024 của UBND Thành phố tổ chức triển khai Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.

trình kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương mình và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

e) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức Đảng, Đảng viên đối với công tác tuyên truyền thông phòng, chống ma túy; định kỳ có bình xét làm căn cứ để phân loại thi đua.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống ma túy, phòng ngừa phát sinh tội phạm ma túy và giảm người nghiện ma túy trên địa bàn phường, xã, thị trấn

a) Triển khai đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền của hệ thống cơ quan thông tin, tuyên truyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, duy trì, phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả (*tuyên truyền trực quan qua bảng tin, pano... tại các địa điểm tập trung đông người, ở trung tâm các xã, phường, thị trấn, bản tin các khu chung cư, khu đô thị, tòa nhà cao tầng; qua các trang mạng internet, báo điện tử, mạng xã hội zalo, Facebook...*). Thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền.

b) Các cơ quan báo, đài, đài truyền thanh các địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, tuyên truyền phản ánh các mô hình, phong trào phòng, chống ma túy, công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, gương người tốt việc tốt trong phòng chống ma túy, gương người nghiện quyết tâm cai nghiện thành công... của xã, phường, thị trấn, thông qua đó vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy.

c) Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã, Đội Thanh niên tình nguyện, hội viên các đoàn thể, tăng cường tiếp cận tuyên truyền trực tiếp cho gia đình, người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy, người sau cai đồng thời làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy ở khu dân cư.

d) Triển khai và nhân rộng các chuyên đề, mô hình, phong trào "*phòng, chống ma túy từ gia đình*", phong trào xây dựng "*Gia đình*", "*Dòng họ*" "*Tổ dân phố*", "*Khu dân cư*", "*Xóm, Thôn, Làng*"... văn hóa gắn với "*Không ma túy*" và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của các đơn vị cơ sở, tiến tới xây dựng các xã, phường, thị trấn "*Không ma túy*".

e) Tổ chức các cuộc thi về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở, trong đó, tập trung tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện, Đội thanh niên tình nguyện, hội viên các đoàn thể,... đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người tiêu biểu trong xã, phường, thị trấn, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư.

f) Tuyên truyền trọng điểm vào số người có nguy cơ cao về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng như: người nghiện, người sử dụng ma túy, người sau

cai nghiện ma túy; người làm trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, người đang làm ăn xa, thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang, học sinh trong trường học, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động theo thời vụ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đối tượng tù tha về ma túy, người đang quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người đang cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện, người phạm tội về ma túy trong cơ sở giam giữ... Đồng thời, làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy ở khu dân cư.

3. Thực hiện tuyên truyền tập trung các nội dung trọng tâm

a) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, gồm: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, các văn bản hướng dẫn thi hành² và các văn bản liên quan công tác phòng, chống ma túy.

b) Tuyên truyền tác hại của các loại ma túy đối với sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là tác hại của ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu... làm loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi gây ra những hậu quả tác động xấu về đạo đức, lối sống, sức khỏe, tri thức của hàng vạn thanh, thiếu niên, ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lao động của xã hội, đến tương lai tiền đồ của dân tộc gây tác hại trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, sức khỏe, y tế... - là một trong những nguyên nhân làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (*như trộm cắp, cướp giật, giết người, lừa đảo, mại dâm...*), ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh con người, an ninh xã hội, sự ổn định, phát triển và trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc.

c) Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, trong đó cảnh báo phương thức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua các dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, các công ty logistic, đường hàng không hoặc lợi dụng sự cả tin của người trẻ tuổi để lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy, tham gia vận, chuyển mua bán trái phép chất ma túy...

d) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và đơn vị chức năng nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy, nắm vững và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; đồng thời, kết hợp tuyên truyền về công tác hợp tác quốc tế, hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy, cam kết của Việt Nam xây dựng cộng đồng chung ASEAN không ma túy.

² Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống miễn vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

e) Tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác đấu tranh, cai nghiện và phòng, chống sau cai nghiện ma túy, công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; tuyên dương những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động phòng, chống ma túy, tuyên truyền về những cá nhân tiêu biểu sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù về cộng đồng tái hòa nhập, phát triển kinh tế gia đình.

f) Tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, những tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm, những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy từ Thành phố đến cơ sở, tuyên truyền về kế hoạch, đề án xây dựng "*Tổ dân phố, thôn không ma túy*", "*Xã, phường, thị trấn không ma túy*" trên địa bàn Thành phố.

g) Tuyên truyền về những chiến công, sự vất vả, hy sinh của các lực lượng chuyên trách đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy; chú trọng biểu dương những tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong và ngoài lực lượng Công an.

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO³

1. Hội diễn văn nghệ quần chúng tuyên truyền phòng, chống ma túy và tuyên dương gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy

a) Thời gian dự kiến: trong Tháng hành động phòng, chống ma túy - 26/6 hoặc các dịp lễ, ngày kỷ niệm.

b) Nội dung chương trình: Các tiết mục văn nghệ của quần chúng và các lực lượng, tổ chức tham gia biểu diễn. Tuyên dương các gương điển hình, tiên tiến, gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy của các lực lượng chức năng và quần chúng trên địa bàn Thành phố.

2. Chương trình mít tinh, ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (*theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội*)

a) Thời gian: Tháng hành động phòng, chống ma túy (26/6) hàng năm.

b) Nội dung chương trình: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố; các nghệ sỹ, nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng với cộng đồng và giới trẻ và các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; diễu hành xe cổ động và biểu dương các lực lượng tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến phố...

3. Giải chạy phong trào chủ đề "*Ngàn bước chạy - Hà Nội chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy*"

a) Thời gian: Tháng hành động phòng, chống ma túy (26/6) hàng năm.

³ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị chủ động tham mưu UBND các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo các hình thức, nội dung phù hợp thực tiễn, lồng ghép phù hợp với các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

b) Nội dung chương trình: nhân dân, cán bộ, nhân viên, công nhân lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia giải chạy.

4. Tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh khối Tiểu học và Trung học cơ sở

a) Thời gian dự kiến: trong năm 2025 (*Tháng hành động phòng chống ma túy - 26/6 hoặc các dịp lễ, ngày kỷ niệm*).

b) Nội dung chương trình: phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền, cổ động dành cho học sinh các trường học trên địa bàn...

5. Tổ chức cuộc thi tuyên truyền phòng, chống ma túy dành cho học sinh các trường THPT, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố

a) Thời gian dự kiến: trong năm 2025 (*Tháng hành động phòng, chống ma túy - 26/6 hoặc các dịp lễ, ngày kỷ niệm*).

b) Nội dung chương trình: sáng tạo, thiết kế video, clip, ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy (*tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; cách nhận biết các chất ma túy, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử..., biện pháp phòng ngừa, phương thức, thủ đoạn tội phạm ma túy...*) đăng tải trên các trang mạng xã hội để tính lượt share, tương tác làm căn cứ chấm điểm cùng kết quả chấm điểm của hội đồng chuyên môn; chung khảo sẽ kết hợp thi sân khấu hóa tại sân khấu ngoài trời khu vực Bờ Hồ...

6. Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc, điệp khúc cổ động tuyên truyền phòng, chống ma túy

a) Thời gian dự kiến: trong năm 2025 (*Tháng hành động phòng, chống ma túy - 26/6*).

b) Nội dung chương trình: sáng tác ca khúc cổ động tuyên truyền chủ đề phòng, chống ma túy, kết hợp với vũ điệu tạo hiệu ứng lan tỏa tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng...

7. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống ma túy, giao lưu văn nghệ, định hướng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho học viên tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, người đang thi hành án phạt tù có liên quan đến ma túy tại các Trại tạm giam trên địa bàn Thành phố

a) Thời gian dự kiến: trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

b) Nội dung chương trình: tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; cách nhận biết các chất ma túy, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử..., biện pháp phòng ngừa, phương thức, thủ đoạn tội phạm ma túy...; công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù ở cộng đồng...

8. Tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ma túy hoặc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị... tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, dân cư khu đô thị, người lao động trên địa bàn Thành phố

a) Thời gian dự kiến: trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

b) Nội dung chương trình: tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy; cách nhận biết các chất ma túy, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử..., biện pháp phòng ngừa, phương thức, thủ đoạn tội phạm ma túy...

9. Tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy trên nền tảng mạng xã hội

a) Thời gian dự kiến: trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

b) Nội dung chương trình: xây dựng phim ngắn, video clip tuyên truyền phòng, chống ma túy, cách nhận biết phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội về ma túy, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống... đăng tải trên nền tảng mạng xã hội như: facebook, tiktok, youtube...

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thành phố

a) Tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy sâu, rộng trên địa bàn Thành phố với các hình thức đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Thực hiện vai trò cơ quan thường trực phòng, chống ma túy tham mưu UBND Thành phố các nội dung, chương trình mít tinh, ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy hàng năm và tổ chức: Giải chạy phong trào chủ đề "*Ngàn bước chạy - Hà Nội chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy*"; Cuộc thi sáng tác ca khúc, điệp khúc cổ động tuyên truyền phòng, chống ma túy; Cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống ma túy, giao lưu văn nghệ, định hướng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho học viên tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, người đang thi hành án phạt tù có liên quan đến ma túy tại các Trại tạm giam trên địa bàn Thành phố và người quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy đang ở cộng đồng...

b) Phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan, Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy theo Kế hoạch đề ra. Chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương, các cơ quan báo chí để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả,

c) Phối hợp các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội; tập trung thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chương trình phối hợp, quy chế phối hợp về công tác phòng, chống ma túy, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân; xây dựng trang tin, chuyên đề tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy... trên không gian mạng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả trong Nhân dân về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng. Thông qua công tác điều tra, khám phá các vụ án ma túy, chủ động cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm ma túy, tác hại của ma túy và các vụ

án nôi, gương điển hình trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy... cho các Sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả.

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho chương trình, sự kiện tuyên truyền tạo ra được khí thế đồng thuận cùng lên án tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo làn sóng dư luận mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, trong nhân dân hưởng ứng và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

e) Tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động phòng chống ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại Kế hoạch này trên các cơ quan báo chí thuộc Công an Thành phố và trên các cơ quan báo chí có hợp tác truyền thông với Công an Thành phố.

f) Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, cảnh báo tác hại ma túy, phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy cho nhân viên các công ty dịch vụ chuyển phát, vận tải hàng hoá, bưu điện...; đưa ra các bản tin cảnh báo về tình hình nổi tội phạm và tệ nạn ma túy; dán pano tuyên truyền cảnh báo các chất ma túy mới, nhất là các chất ma túy núp bóng trong sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm, thuốc lá điện tử... tại các bản tin tổ dân phố, khu chung cư. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố.

g) Xây dựng phim ngắn, video clip tuyên truyền phòng, chống ma túy, cách nhận biết phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội về ma túy, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống... đăng tải trên nền tảng mạng xã hội như: facebook, tiktok, youtube... và cung cấp các đơn vị, địa phương làm tư liệu tuyên truyền, thực hiện "*phủ xanh*" thông tin về phòng, chống ma túy trên không gian mạng.

2. Sở Tư pháp

Thực hiện chức năng thường trực, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; thực hiện việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy bằng hình thức phù hợp; lồng ghép thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2025 theo Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Y tế

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy trong các cơ sở y tế theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy kết hợp với tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy cho học sinh phù hợp với các hình thức dạy và học trong các cấp học; phối hợp với các đơn vị có liên quan (*Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố...*) triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

- Tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động hoặc văn nghệ (*hát, múa, kịch...*) với chủ đề tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh khối Tiểu học và Trung học cơ sở.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tuyên truyền cho người dân nhận biết được các loại cây có chứa chất ma túy (*cây thuốc phiện, cây cần sa, cây coca*) và các quy định của pháp luật nghiêm cấm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; tuyên truyền, rà soát, phát hiện kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; quản lý chặt chẽ các cửa hàng bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma túy theo các quy định của pháp luật và theo hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y.

6. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

a) Tổ chức thực hiện, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kết hợp với tuyên truyền, quảng bá du lịch của Thành phố. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*" với cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, khu phố, xóm, thôn, làng, xã văn hóa không có tệ nạn ma túy.

b) Phối hợp Công an Thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; công tác triển khai Kế hoạch trên địa bàn Thành phố. Góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

c) Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện cấp phép tổ chức sự kiện theo chương trình của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt thực hiện tuyên truyền phòng, chống ma túy. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện treo băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn Thành phố tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (*tháng 6*).

7. Sở Dân tộc và Tôn giáo

Tổ chức thực hiện, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy theo lĩnh vực, chức năng được giao, tuyên truyền, vận động tầng lớp tăng ni phật tử, giáo sỹ, linh mục..., tín đồ tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa phương.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố

Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp và phối hợp chặt chẽ cơ quan điều tra trong truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; đưa các vụ án điềm ra xét xử, tổ chức các phiên tòa giả định tại các trường học, cụm dân cư nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ban, ngành, chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về "*Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới*" gắn với thực hiện Cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*".

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy

Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo các cấp, ngành tham mưu Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy vào chương trình hoạt động chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và coi đây là một chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

11. Đề nghị các Hội, đoàn thể chính trị Thành phố (*Cựu Chiến binh, Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...*)

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp đã ký kết trong phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội,...

12. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

a) Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Công an Thành phố định kỳ phát sóng Bản tin 141; mở chuyên mục riêng về phòng, chống ma túy, tăng cường tuyên truyền về các loại ma túy và tác hại, cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, đồng thời nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống ma túy....

b) Phối hợp các đơn vị liên quan sản xuất phim, video, tư liệu tuyên truyền phục vụ các hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố.

13. Các Sở, ban, ngành khác của Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và Thành phố, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

14. Sở Nội vụ (*Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố*)

Phối hợp Công an Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát, báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy; đặc biệt, thông qua việc điều tra, khám phá các vụ án về ma túy, tổng hợp xem xét đề xuất khen thưởng, động viên quần chúng Nhân dân tích cực giúp đỡ cơ quan Công an để kịp thời khích lệ phong trào "*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*".

15. Ủy ban nhân dân các địa phương

a) Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy theo Kế hoạch này.

b) Tổ chức thực hiện các giải pháp, hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy với hình thức phù hợp, phong phú. Tổ chức đồng loạt các chương trình hội diễn văn nghệ, mít tinh, lễ ra quân hưởng ứng Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 tại địa phương.

c) Đảm bảo kinh phí thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống ma túy theo phân cấp ngân sách và theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

VI. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo phân cấp ngân sách và khả năng cân đối ngân sách. Năm 2025, các đơn vị chủ động thực hiện trong nguồn kinh phí đã được giao. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị Thành phố, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương.

2. Giao Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực lĩnh vực phòng, chống ma túy có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định./^{vu}

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Lê Hồng Sơn; Vũ Thu Hà;
- Thứ trưởng BCA: Trung tướng Nguyễn Văn Long;
- Văn phòng Bộ Công an;
- Cục CS điều tra tội phạm về ma túy - BCA;
- Các đơn vị có tên trong KH;
- VPUB: CVP, PCVPP.T.T.Huyện,
phòng KGVX, TH, NC;
- Lưu: VT, KGVX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Sơn